

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2024

## BẢN YÊU CẦU CÔNG VIỆC

**1. Tên hoạt động:** Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá trên kênh VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam.

**2. Cơ sở để xây dựng bản yêu cầu công việc:**

Sử dụng thuốc lá gây ra gánh nặng về bệnh tật, tử vong và kinh tế không chỉ với người sử dụng mà còn với cả gia đình và toàn xã hội. Theo Tổ chức Y tế thế giới<sup>1</sup>, hút thuốc lá gây ra nhiều bệnh mạn tính và nan y và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu mà có thể phòng tránh được. Trong khói thuốc có khoảng 7.000 chất hóa học, trong đó có 69 chất gây ung thư và là nguyên nhân gây ra 25 nhóm bệnh khác nhau.

Trong những năm qua, với sự hỗ trợ của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTH thuốc lá) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một trong 15 nước có số nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới và mức giảm ở trên vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra trong Chiến lược phòng chống tác hại thuốc lá đến năm 2020, đó là giảm sử dụng thuốc lá nam xuống còn 39%. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của việc tỷ lệ hút thuốc lá còn cao và giảm chậm là do thuế thuốc lá của Việt Nam còn rất thấp. Giá thuốc lá rẻ làm tăng khả năng tiếp cận và mua thuốc lá của thanh thiếu niên và người nghèo.

Những năm gần đây, tại Việt Nam xuất hiện nhiều sản phẩm được gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và shisha. Các sản phẩm này được thiết kế đa dạng với nhiều kiểu dáng và nhiều hương vị rất hấp dẫn với giới trẻ. Điều này dẫn đến việc sử dụng thuốc lá điện tử đang có xu hướng gia tăng nhanh tại nước ta, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh.

Nhằm tiếp tục tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới, vận động ban hành và thực thi các chính sách PCTH thuốc lá hiệu quả, năm 2024, Quỹ PCTH thuốc lá triển khai các chương trình truyền thông về PCTH thuốc lá trên Đài Tiếng nói Việt

<sup>1</sup> <https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1359088/retrieve>

Nam. Việc truyền thông về PCTH thuốc lá được thực hiện trong các chương trình trên kênh VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam thông qua hình thức tọa đàm, trao đổi ý kiến các chuyên gia về tình hình ban hành và thực thi chính sách PCTH thuốc lá. Từ đó nâng cao nhận thức của mọi người về tác hại của thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá mới, các văn bản pháp luật về PCTH thuốc lá để góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và ý thức tuân thủ quy định của pháp luật về PCTH thuốc lá.

### **3. Mục tiêu của Tọa đàm:**

Cung cấp thông tin cho cộng đồng về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha...) nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của hút thuốc và hút thuốc thụ động, các quy định về môi trường không khói thuốc; quyền, nghĩa vụ của công dân trong PCTH thuốc lá, trách nhiệm của người hút thuốc, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc trong việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá.

Phổ biến các kết quả hoạt động PCTH thuốc lá, nêu cán thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp, chính sách để tăng cường hiệu quả hoạt động PCTH thuốc lá; chia sẻ kinh nghiệm hoạt động PCTH thuốc lá của các nước .

Cung cấp thông tin nhằm vận động sự ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách cho việc ban hành các chính sách mạnh mẽ về PCTH thuốc lá.

**4. Dự kiến khách mời tham gia tọa đàm:** chuyên gia y tế, cán bộ truyền thông, các đơn vị tham gia hoạt động PCTH thuốc lá, các nhà hoạch định chính sách, người bệnh, người nhà người bệnh, người dân, học sinh, sinh viên.

### **5. Yêu cầu.**

- Xây dựng kịch bản chi tiết của tọa đàm. Kịch bản chi tiết được Quỹ PCTH thuốc lá phê duyệt trước khi sản xuất và phát sóng.

Sản xuất và phát sóng tọa đàm về PCTH thuốc lá. Trong tọa đàm có ít nhất 01 phóng sự thời lượng 1-3 phút minh họa phù hợp với nội dung của Tọa đàm.

Thời lượng: 25-30 phút/tọa đàm.

Khung giờ: 07h00-08h30 hoặc 15h20-15h50 hoặc 20h30-21h00.

Số lượng: 20 tọa đàm.

Mỗi tọa đàm phát sóng 01 lần

Mỗi tuần phát sóng ít nhất 01 tọa đàm và không quá 03 tọa đàm

Kênh phát sóng: VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thời gian thực hiện hoạt động: 05 tháng



**6. Nhiệm vụ của bên thực hiện:**

- Tham dự thầu theo đúng quy định.
- Tổ chức sản xuất, phát sóng tọa đàm đúng khung giờ và nội dung được duyệt.
- Cam kết cung cấp chứng nhận phát sóng của cơ quan có chức năng.
- Không nhận tài trợ trực tiếp hay gián tiếp từ các công ty thuốc lá trong việc sản xuất và phát sóng tọa đàm.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**★ Phan Thị Hải**